

Số:...../CTr-UBND

Phúc Hòa, ngày tháng 01 năm 2023

## CHƯƠNG TRÌNH

### **Phát động phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn; phát huy kết quả nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM năm 2023**

Căn cứ kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2022; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Thực hiện chương trình công tác của Đảng ủy, HĐND, UBND xã năm 2023; Nghị quyết của Đảng ủy về thực hiện lãnh đạo nhiệm vụ phát triển KTXH 2023, chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2022- 2025 trên địa bàn; Nghị quyết số 33-NQ/HĐND ngày 29/12/2022 của HĐND xã về phát triển kinh tế- xã hội năm 2023; kết luận hội nghị Tổng kết công tác lãnh đạo của Đảng ủy, phong trào thi đua yêu nước năm 2022. UBND xã Phúc Hòa phát động **chương trình thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn; phát huy kết quả nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM năm 2023** như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

1. Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tính sáng tạo, thương thân, tương ái trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã. Góp phần đưa xã Phúc Hòa phát triển kinh tế- xã hội, ổn định về ANCT- TTATXH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, có hệ thống chính trị vững mạnh.

2. Phát huy kết quả đạt được chương trình mục tiêu Quốc gia về “Xây dựng nông thôn mới, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu” tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt thấp, tập trung phát triển kinh tế nông thôn, tăng thu nhập của người dân, đầu tư xây dựng và nâng cấp kết cấu cơ sở hạ tầng nhất là giao thông, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa, thủy lợi, trường học, các công trình phúc lợi xã hội khác, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần cho người dân, bảo vệ môi trường sinh thái. Coi việc tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm; vừa là mục tiêu, yêu cầu của phát triển bền vững và là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước. Với phương châm: xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc.

#### **II. NỘI DUNG THỜI GIAN THỰC HIỆN**

**1. Đợt thi đua thứ nhất** (Từ ngày 01/01/2023 đến 30/6/2023)

**\*Chủ đề: Thi đua lập thành tích “Mừng Đảng, mừng xuân, chào mừng thành công xã đạt NTM nâng cao” và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập ĐCS VN 3/2/1930- 3/2/2023; 76 năm thành lập Đảng bộ xã Phúc Hòa (1/5/1947- 1/5/2023).**

-Nội dung: Tăng cường tuyên truyền bằng các hình thức như pa nô, áp phích, qua hệ thống truyền thanh của xã về các sự kiện trọng đại của đất nước, về kết quả KTXH, XD NTM nâng cao năm 2022.

Tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng tới cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT đầu xuân với tinh thần vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm đạt kết quả cao.

Đánh giá kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022; tổ chức Lễ đón nhận Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022; xây dựng chương trình và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh- quốc phòng ngay từ đầu năm.

Kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng giữ nhiệm kỳ; Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, đề án của cấp trên thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng XII và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; nghị quyết của HĐND về kế hoạch phát triển KTXH và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021- 2025) và nghị quyết về kinh tế xã hội 2023;

Tập trung rà soát các tiêu chí đã hoàn thành còn thấp, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nhất là tiêu chí số 2 về Đường giao thông, tiêu chí số 16 về Cơ sở văn hóa, tiêu chí số 17 về Môi trường.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào hiến đất, hiến công trình; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân và nguồn XHH để nâng cao chất lượng các tiêu chí. Khai thác nguồn thu để giảm công nợ XD CB.

Sơ kết đợt thi đua thứ nhất nhằm đánh giá kết quả thực hiện; rút ra những khó khăn, thuận lợi, từ đó tìm giải pháp để thực hiện đợt thi đua cuối năm có hiệu quả, trong đó tập trung vào các chỉ tiêu chưa đạt.

## **2. Đợt thi đua thứ 2 (từ ngày 01/7/2023 đến 31/12/2023)**

**\*Chủ đề: Thi đua lập thành tích “Chào mừng 78 năm CM tháng 8 và Quốc khánh 02/9”; đẩy mạnh đợt thi đua cao điểm chào mừng 66 năm ngày thành lập Huyện Tân Yên (6/11/1957- 6/11/2023).**

-Nội dung: Tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH đạt và vượt kế hoạch đề ra; tập trung cao độ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, các nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu thi đua chưa đạt hoặc còn đạt thấp; tập trung các phần việc, hạng mục, công trình XD NTM ở thôn; nâng cao các chất lượng các tiêu chí đã đạt nhất là tiêu chí số 16 về Văn hóa, tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị vững mạnh và tiêu chí 19 về An ninh trật tự.

Tăng cường các hoạt động thông tin tuyên truyền, các hoạt động văn hóa thể thao, các hạng mục công trình thiết thực chào mừng 66 năm ngày thành lập Huyện Tân Yên (6/11/1957- 6/11/2023).

Tổ chức tổng kết thi đua, biểu dương, khen thưởng những tổ chức, các thôn, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua.

### **III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN.**

1. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng, tạo ra nhiều phong trào thi đua mới với những nội dung, hình thức thi đua phong phú, lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên tham gia lao động sản xuất, chiến đấu, học tập và công tác đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân, các ngành đối với công tác thi đua khen thưởng. Kiện toàn Hội đồng TĐKT, nâng cao chất lượng tham mưu và hoạt động của HĐTĐKT, rà soát bổ sung quy chế hoạt động của HĐTĐKT cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền về thi đua khen thưởng, đặc biệt là truyền truyền Luật TĐKT, nêu gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến... làm cho thi đua được thực hiện thường xuyên, toàn diện, đa dạng và phù hợp, gắn chặt công tác thi đua với khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, công bằng, khách quan, hướng vào người lao động và các tập thể nhỏ để thi đua thực sự là động lực thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

4. Rà soát, bổ sung hệ thống tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua, các tiêu chí công nhận các danh hiệu thi đua và chế độ khen thưởng; cải tiến, đổi mới phương pháp chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng.

***Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của phong trào thi đua năm 2023, UBND xã, hội đồng TĐKT xã kêu gọi các cấp, các ngành, các đơn vị, các đồng chí cán bộ, công chức, đảng viên và toàn thể nhân dân trong xã tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập nhiều thành tích xuất sắc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2023./.***

**Nơi nhận:**

- Lưu: VP, TĐKT.
- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã;
- MTTQ và các đoàn thể;
- Thành viên HĐTĐKT xã;
- Các đơn vị, bộ phận liên quan;
- Bí thư, trưởng thôn xóm;
- Hiệu trưởng 3 trường;
- Trạm trưởng trạm y tế xã;

**Bản điện tử:**

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Ngô Văn Tiệp**

-HĐTĐKT huyện (bc).